

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ โดยมีความเหมาะสม สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กลยุทธ์การเติบโตและลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะของบริษัท รวมถึงความซับซ้อนของธุรกิจ ทั้งคุณสมบัติด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ มีวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญและคุณลักษณะเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อายุ เพศ และประวัติการศึกษา รวมถึงทักษะที่มีความจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมถึงทักษะที่ยังขาดอยู่ตามองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติของนโยบายมีดังต่อไปนี้

1. ตระหนักถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท จึงมุ่งมั่นในการสร้างและรักษาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลายเนื่องจากจะทำให้การตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการคำนึงถึงผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ในการสรรหาคณะที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาของบริษัท จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการสรรหาโดยพิจารณาจากทักษะ ความรู้และประสบการณ์ และสรรหาคณะที่มีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธุ์ประเทศที่เกิดหรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความหลากหลายในด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ตลอดจนทบทวนและประเมินโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
3. บริษัทจะพิจารณาสัดส่วนของกรรมการเพศชายและเพศหญิงในคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการทางด้านทักษะและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและควรมีคณะกรรมการที่เป็นเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน เนื่องจากมีความละเอียดรอบคอบในการบริหารจัดการ
4. คณะกรรมการสรรหาของบริษัท มีหน้าที่ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและเปิดเผยการดำเนินการด้านความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท